



กำหนดการงานเปิดตัวโครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน”
โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ณ ดิ깁สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

เวลา	หัวข้อบรรยาย	ผู้บริหารระดับสูง/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๐๘:๓๐ - ๐๘:๐๐ น.	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แยกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างบริเวณหน้าห้องสัมมนา	
๐๘:๑๕ - ๐๘:๓๐ น.	กล่าวรายงาน	ดร.อดุตม สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
๐๘:๓๐ - ๐๘:๓๕ น.	นำเสนอ VDO Presentation เกี่ยวกับ GovChannel	
๐๘:๓๕ - ๐๘:๔๕ น.	พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ	พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
๐๘:๔๕ - ๐๘:๕๐ น.	บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก	
๐๘:๕๐ น.	ผู้บริหารระดับสูงเดินชมนิทรรศการ GovChannel	
๐๘:๕๐ - ๑๐:๓๐ น.	การเสวนา หัวข้อ “ราชการดิจิทัล บริการ ประชาชนผ่าน GovChannel”	ผู้ร่วมเสวนา ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นายวิเชียร ชิตชนนารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวเพ็ญพรรณ แผลมหลวง ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย

<p>๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.</p>	<p>เปิดตัวแอปพลิเคชันและบริการบน GovChannel</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมป่าไม้ : แอป เรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้ เพื่อบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ● กรมที่ดิน : แอป LandsMaps เพื่อเช็ค ตำแหน่งแปลงที่ดิน จากเลขโฉนด ● สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : แอป KasetQRCode ● ธนาครกรู๋ไทย และ การประปานครหลวง กับความร่วมมือพัฒนาบริการ National e-Payment บน GovChannel 	<p>ผู้ร่วมเสวนา : ผู้แทนจากหน่วยงานผู้พัฒนา แอปพลิเคชันและบริการบน GovChannel</p> <p>ผู้บริหารจาก กรมป่าไม้ ผู้บริหารจาก กรมที่ดิน ผู้บริหารจาก มกอช. ผู้บริหารจาก ธนาครกรู๋ไทย ผู้บริหารจาก การประปานครหลวง</p> <p>ดำเนินการเสวนา โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.</p>	<p>พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการจัดการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) ระหว่าง ธนาครกรู๋ไทย และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</p>	

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม